

ผู้กระทำความดี ด้านทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.



นางสายลดา สิทธิวงศ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ผลงาน : เป็นผู้ทุ่มเทให้กับการจัดการงานด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบ กฟผ. ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการของ กฟผ. เพื่อให้การสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นผู้ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรในการก่อสร้างเขื่อนและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “ศูนย์ชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ที่เขื่อนสิริกิติ์ และที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จนสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัดสำหรับเยาวชน และชุมชน โดยเฉพาะที่ กฟผ. แม่เมาะ **เป็นผู้ริเริ่มในการใช้ Key Word “ กฟผ. แม่เมาะ ” “ครอบครัวเดียวกัน ” “กัลยาณมิตร ” “มีความสุขอย่างยั่งยืน ”** และได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น

๑. เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพลังร่วม (Team Building Synergy) ภายในองค์กร กฟผ. แม่เมาะและระหว่างผู้นำชุมชน ส่วนราชการ และ กฟผ. เป็นสื่อกลางเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทำความเข้าใจกับชุมชน ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น จัดตั้งโครงการ “๑ กอง ๑ หมู่บ้าน ” “๑ ฝ่าย ๑ ตำบล ” เป็นลักษณะจิตอาสาเพื่อรับผิดชอบดูแลแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล ในอำเภอแม่เมาะ โดยเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบประปาพื้นฐาน การปรับปรุงถนน การทาสี ตกแต่งโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

๒. โครงการเปิดบ้านต้อนรับ พี่ เพื่อน น้อง เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนโดยรอบ ๆ กฟผ. แม่เมาะ เข้าเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ และให้ข้อมูลที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในภารกิจและการผลิตไฟฟ้า ทั้งยังมีการนำชมโรงไฟฟ้า และบ่อเหมือง ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้ประจักษ์การทำงานจริงและระบบการจัดการภายใน กฟผ. แม่เมาะด้วยตนเอง ยังผลให้สามารถนำความรู้และสิ่งที่ได้พบเห็นไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

๓. เป็นศูนย์รวมจิตอาสา กฟผ. แม่เมาะ ที่เป็นตัวกลางในการประสานระหว่างผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และ กฟผ. แม่เมาะ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน บอกต่อข่าวสารและวางแผนเป้าหมายนโยบายการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการเข้าหาชุมชนด้วยความจริงใจ จากผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรากฏแก่บุคคลภายนอก จึงได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) โดยได้รับคัดเลือกจาก ๔๙๐ โรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโรงงาน เพื่อให้โรงงานต่างๆ มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม